

Số 219/LĐTBXH - KHTC  
V/v: Thực hiện Kết luận Hội nghị  
giao ban 6 tháng đầu năm

Hà Nội, ngày 6 tháng 8 năm 2009

Kính gửi:

- Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ
- Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Trên cơ sở kết quả Hội nghị giao ban trực tuyến 6 tháng đầu năm 2009 ngành Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức ngày 30/7/2009, Bộ yêu cầu đồng chí Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Thủ trưởng đơn vị căn cứ: báo cáo tình hình thực hiện 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2009 về các lĩnh vực lao động, người có công và xã hội; các báo cáo chuyên đề; các ý kiến tham luận của các đơn vị, địa phương; ý kiến chỉ đạo của các đồng chí Lãnh đạo Bộ, Kết luận Hội nghị của Bộ trưởng (gửi kèm theo) và tình hình cụ thể của từng địa phương, đơn vị để tổ chức triển khai thực hiện đến từng đơn vị, địa phương, cơ sở, cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chỉ tiêu kế hoạch năm 2009.

Nhiệm vụ của những tháng cuối năm còn rất nặng nề, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, phức tạp do suy giảm kinh tế, thiên tai, dịch bệnh... vẫn diễn biến khó lường và những yếu kém trong quá trình tổ chức thực hiện. Vì vậy, Thủ trưởng các đơn vị, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cần nghiêm túc rút kinh nghiệm; tập trung, chủ động, sâu sát nắm chắc tình hình để tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch năm; kịp thời ứng phó với những diễn biến bất thường, đột xuất, không để bị động, chậm trễ./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Các đ/c Lãnh đạo Bộ;
- Lưu VP, KHTC.

**KT. BỘ TRƯỞNG  
THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC**



**Đàm Hữu Đắc**

09613301

**KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG**  
**Tại Hội nghị giao ban 6 tháng đầu năm 2009**  
**Ngành Lao động – Thương binh và Xã hội**  
**(Kèm theo công văn số 2794/LĐTBXH-KHTC ngày 6 tháng 8 năm 2009)**

1. Về đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng đầu năm 2009 trên các lĩnh vực, nhìn chung các ý kiến phát biểu đều nhất trí với báo cáo của Bộ. Đồng thời cũng làm rõ thêm những kết quả đạt được nhất là trong điều kiện hết sức khó khăn do suy giảm kinh tế, thiên tai, dịch bệnh. Đặc biệt những thành quả trên lĩnh vực dạy nghề, giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội. Các địa phương đã nhân rộng nhiều mô hình, cách làm hay, hiệu quả trong dạy nghề, giảm nghèo, tuyên truyền phổ biến pháp luật ... Thể hiện sự năng động sáng tạo và trách nhiệm cao của các cấp ủy, chính quyền địa phương mà cơ quan tham mưu là Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm.

Cùng với những kết quả đạt được, các ý kiến phát biểu cũng thống nhất với những khó khăn, hạn chế đã nêu trong báo cáo; đồng thời hội nghị đã phân tích kỹ hơn về những yếu kém, tồn tại và nguyên nhân như: chất lượng dạy nghề còn hạn chế, chưa đáp ứng nhu cầu sản xuất; đội ngũ giáo viên dạy nghề còn bất cập; trang bị cơ sở vật chất cho dạy nghề còn thiếu, lạc hậu ... Cơ sở dữ liệu trên các lĩnh vực của Ngành còn rất hạn chế nên chưa kịp thời phản ánh được thực tiễn giúp cho việc hoạch định chính sách có hiệu quả và phù hợp. Việc xác nhận, công nhận và thực hiện chính sách ưu đãi người có công vẫn còn vướng mắc, sai sót ... Đặc biệt nhiều địa phương đã thẳng thắn chỉ ra những yếu kém, tồn tại trong việc triển khai xây dựng các văn bản hướng dẫn thực hiện pháp luật còn chậm, chưa đồng bộ, và sai sót gây khó khăn cho tổ chức thực hiện; Một số mức chi về dạy nghề, giảm nghèo, bảo trợ xã hội, ưu đãi người có công còn thấp, hạn chế kết quả thực hiện trên các lĩnh vực.

2. Trên cơ sở những đánh giá mặt được, kết quả và những khó khăn hạn chế, các địa phương đã đưa ra 5 nhóm kiến nghị :

- Nhóm thứ nhất: điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện hệ thống văn bản hướng dẫn thực hiện pháp luật đối với các lĩnh vực của Ngành, như: Luật Phòng chống ma túy; Bảo hiểm thất nghiệp; hướng dẫn cụ thể hơn về quy hoạch và phát triển các Trung tâm dạy nghề cấp huyện (quy mô, cơ cấu ngành nghề, mức độ đầu tư...); bổ sung hướng dẫn quản lý lao động là người nước ngoài, hướng dẫn cụ thể hơn về xác nhận, công nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học và con đẻ của họ; điều chỉnh chuẩn nghèo, hướng dẫn xác định cận

nghèo; sửa đổi bổ sung Nghị định 67/NĐ-CP về chế độ bảo trợ xã hội; bảo vệ chăm sóc trẻ em.

Những tồn tại, hạn chế này thuộc trách nhiệm của cơ quan Bộ. Do đó Lãnh đạo Bộ sẽ tập trung chỉ đạo quyết liệt trong thời gian tới để khắc phục tình trạng này. Đồng thời yêu cầu thủ trưởng các đơn vị: Cục Phòng chống tệ nạn xã hội, Cục Việc làm, Cục Bảo trợ xã hội, Cục Người có công, Cục Bảo vệ chăm sóc trẻ em, Tổng cục dạy nghề và các đơn vị có liên quan nghiêm túc tiếp thu ý kiến của địa phương, nghiên cứu đề xuất hướng xử lý để báo cáo Bộ ngay trong tháng 8 năm 2009.

Các đơn vị thuộc Bộ một mặt phải tập trung đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành kế hoạch xây dựng văn bản, đề án theo Quyết định số 105/QĐ-LĐTBXH ngày 20/01/2009 về ban hành Chương trình công tác lĩnh vực lao động, người có công và xã hội năm 2009 và Quyết định số 210/QĐ-LĐTBXH ngày 20/2/2009 về giao nhiệm vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2009, đồng thời căn cứ vào các ý kiến, kiến nghị của các địa phương như đã nêu trên để đề xuất, bổ sung vào chương trình xây dựng văn bản ngay trong 6 tháng cuối năm những nội dung cần điều chỉnh, bổ sung về hướng dẫn thực hiện pháp luật trong lĩnh vực mình quản lý để trình Bộ phê duyệt và triển khai thực hiện.

Giao Vụ Pháp chế chủ trì phối hợp với Văn phòng Bộ; các đơn vị thuộc Bộ tổng hợp và trình Bộ điều chỉnh kế hoạch xây dựng văn bản. Đồng thời thường xuyên theo dõi, đôn đốc đảm bảo tiến độ xây dựng văn bản và báo cáo trong giao ban định kỳ.

- Nhóm thứ hai: về mức chi một số nội dung còn thấp như: chi dạy nghề lao động nông thôn, dạy nghề người nghèo, trợ cấp xã hội, điều trị điều dưỡng và quà của Chủ tịch nước nhân những ngày lễ tết cho người có công, cai nghiện phục hồi v.v... Vấn đề này Bộ tiếp thu, giao cho các đơn vị: Tổng cục dạy nghề, Cục Bảo trợ xã hội, Cục Người có công, Cục Phòng chống tệ nạn xã hội và các đơn vị liên quan nghiên cứu đề đề xuất với Bộ bổ sung, điều chỉnh kịp thời; những vấn đề đã nghiên cứu sớm trình Bộ ban hành ngay trong Quý III năm 2009.

Giao Vụ Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Bộ theo dõi, đôn đốc và tổng hợp báo cáo Bộ trong giao ban định kỳ.

- Nhóm thứ ba: về tăng kinh phí các chương trình mục tiêu quốc gia đối với các địa phương. Những năm qua, mặc dù Chính phủ đã quan tâm, tăng đầu tư cho các lĩnh vực của Ngành nhưng nhìn chung vẫn còn thấp so với yêu cầu phát triển các địa phương, nhất là dạy nghề, vay vốn tạo việc làm, giảm nghèo. Vấn đề này Bộ sẽ tích cực kiến nghị, đề xuất với Chính phủ nhiều phương án để

có thể tăng nhanh các nguồn đầu tư cho các lĩnh vực của Ngành. Tuy nhiên, những năm qua việc quản lý, sử dụng và giải ngân nguồn vốn các chương trình còn hạn chế, còn một số địa phương không sử dụng hết kinh phí được giao.

Giao Vụ Kế hoạch – Tài chính phối hợp với các đơn vị quản lý các chương trình, dự án (Tổng cục dạy nghề, Cục Việc làm, Cục Bảo trợ xã hội, Cục An toàn lao động, Cục Bảo vệ chăm sóc trẻ em) tham mưu cho Bộ để làm việc với các Bộ, Ngành liên quan về kế hoạch, dự toán năm 2010 đảm bảo nguồn lực và phân bổ hợp lý để thực hiện các chương trình, dự án trên từng địa bàn.

Đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát và hướng dẫn các địa phương thực hiện; đảm bảo sử dụng hiệu quả, đúng mục đích nguồn lực của các chương trình, dự án.

- Nhóm thứ tư: về bộ máy, cán bộ các cấp ở địa phương. Đây là một trong những nguyên nhân dẫn tới những khó khăn, tồn tại đối với các lĩnh vực của Ngành. Vấn đề này, hầu hết các địa phương, các hội nghị đều kiến nghị nhưng chưa đáp ứng được. Về phía Bộ sẽ tiếp tục nghiên cứu, kiến nghị với các Bộ, Ngành chức năng, với Chính phủ để giải quyết; các địa phương cũng phải có phương án đề xuất với Chính phủ, đồng thời chủ động giải quyết ngay những việc thuộc thẩm quyền của tỉnh, thành phố để đảm bảo bộ máy, cán bộ cho các lĩnh vực của Ngành.

Giao Vụ Tổ chức Cán bộ chủ trì nghiên cứu đề xuất với Bộ để làm việc với các Bộ, Ngành liên quan tiếp tục trình Thủ tướng Chính phủ giải quyết.

- Nhóm thứ năm: về chỉ đạo điều hành và phối hợp trong các hoạt động. Vấn đề này Bộ yêu cầu các đơn vị cơ quan Bộ, các địa phương phải thực sự đổi mới, xây dựng quy chế, quy trình, lề lối làm việc, quan hệ công tác; tiếp tục phân cấp, phân công rõ ràng, minh bạch để đảm bảo sự phối hợp và rõ trách nhiệm, tránh chồng chéo.

Đồng thời triển khai mạnh các hoạt động ứng dụng tin học và tiến bộ kỹ thuật vào quản lý điều hành ở các cấp, nhất là trong chỉ đạo điều hành, xây dựng cơ sở dữ liệu, cập nhật và cung cấp thông tin v.v... nhằm tiết kiệm thời gian, nâng cao hiệu suất, hiệu quả làm việc.

Giao Trung tâm thông tin và Vụ Kế hoạch - Tài chính đẩy nhanh tiến độ triển khai kế hoạch ứng dụng tin học vào quản lý tại cơ quan Bộ và các lĩnh vực của Ngành; hỗ trợ các địa phương để kết nối thông tin, sử dụng các phần mềm quản lý thống nhất đối với các lĩnh vực.

Toàn bộ các kiến nghị, đề xuất của địa phương nêu trên, đã được thủ trưởng các đơn vị cơ quan Bộ nghe, ghi chép đầy đủ trong hội nghị. Bộ yêu cầu

thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc tiếp thu, nghiên cứu và xử lý ngay. Những vấn đề nào chưa xử lý được cũng phải thông báo để địa phương biết.

Giao Văn phòng Bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và tổng hợp báo cáo Bộ trong giao ban định kỳ. Đơn vị nào để sót, chậm không xử lý, không trả lời các ý kiến của địa phương để tiếp tục nhắc lại vào dịp tổng kết cuối năm, phải chịu trách nhiệm trước Bộ.

Đã có hướng dẫn triển khai đầy đủ nhưng địa phương quán triệt, triển khai không tốt, dẫn đến thực hiện chậm, sai sót thì Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phải chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ.

### 3. Những công việc trọng tâm 6 tháng cuối năm.

- Đề nghị các đơn vị cơ quan Bộ, các Sở tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt 8 nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra trong báo cáo và đã được các đại biểu thống nhất cao trong hội nghị.

- Bộ xin nhắc và làm rõ thêm một vài điểm sau:

+ Các địa phương, đơn vị phải bám sát các nhiệm vụ, chỉ tiêu chưa đạt, hoặc đạt thấp đề ra các giải pháp đồng bộ, tập trung mọi nguồn lực để thực hiện, nhất là tạo việc làm, xuất khẩu lao động, dạy nghề.

+ Kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia trên các lĩnh vực của Ngành không nhiều nhưng tiến độ giải ngân còn chậm với mức đạt trên 10%. Các đơn vị, các Sở đặc biệt quan tâm, giải quyết thủ tục theo đúng pháp luật để đảm bảo giải ngân theo dự toán đã giao, không để mất kinh phí trong điều kiện nguồn lực của Ngành còn rất hạn chế.

+ Tiếp tục đổi mới chỉ đạo điều hành, cải cách hành chính sâu sát, cụ thể đến từng công việc, từng địa chỉ; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương để kịp thời xử lý những công việc xảy ra bất thường, đột xuất, không để bị động hoặc chậm trễ.

+ Tập trung xây dựng kế hoạch, dự toán cho năm 2010 và cũng là kết thúc kế hoạch 5 năm 2006-2010; tính toán, cân đối để đảm bảo thực hiện kế hoạch năm và cả kế hoạch 5 năm. Đồng thời dự kiến và đề xuất kế hoạch, dự toán để thực hiện các đề án, các chính sách mới sẽ ban hành trong 6 tháng cuối năm.

+ Xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước 5 năm (2011-2015); Chiến lược phát triển các lĩnh vực giai đoạn 2011-2020; đánh giá tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình quốc gia giai đoạn 2006-2010 chuẩn bị và triển khai xây dựng các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình quốc gia cho giai đoạn 2011-2015.

+ Thời gian để thực hiện kế hoạch 2009 chỉ còn 6 tháng trong điều kiện trong nước, quốc tế hết sức khó khăn, diễn biến khó lường. Mặt khác các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch còn lại cũng rất nặng nề, Bộ yêu cầu các địa phương, cơ quan, đơn vị phải nỗ lực vượt bậc, đoàn kết nhất trí tập trung mọi nguồn lực và các giải pháp để tổ chức thực hiện hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch được giao, góp phần để hoàn thành kế hoạch 5 năm 2006-2010.

## **BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI**